
sþ. 126. Fyrirspurn [107. mál]
til fjármálaráðherra um skattalega varasjóði félaga.

Frá Ragnari Arnalds.

Hve háar fjárhæðir hafa félög dregið frá hreinum tekjum til skattálagnínga og
lagt í skattalegan varasjóð samkvæmt heimildarákvæðum tekjuskattslaga rekstrar-
úrin 1974, 1975 og 1976?

Óskað er eftir skriflegu svari.


